



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๒๐ โทร.๐๕๕-๙๙๑๗๐๐

ที่ พส.๐๒๓๓/๑๐๕ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(รอบ๑๒เดือน)  
ขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอ นครไทย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านข้อร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ไม่พบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไม่พบทั้งข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไปและข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ / อนุญาต

(นายทวิช เพ็งสลด)




สาธารณสุขอำเภอ นครไทย

สรุปผลการดำเนินงานด้านขอรองเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย  
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เดือน	ประเภท			จำนวน	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปการแก้ไขปัญหา
	ขอเรื่องร้องเรียนการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่	ขอรองเรียนทั่วไป	ขอรองเรียนเรื่องทุจริต และประพฤติมิชอบ					
ต.ค.	-		-	๐	-	-	-	-
พ.ย.	-		-	๐	-	-	-	-
ธ.ค.	-		-	๐	-	-	-	-
ม.ค.	-		-	๐	-	-	-	-
ก.พ.	-		-	๐	-	-	-	-
๑๙ มี.ค.	-		-	๐	-	-	-	-
รวม	-	ไม่มี	ไม่มี	๐	-	-	-	-

การวิเคราะห์สภาพปัญหา : ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
 อุปสรรคและแนวทางแก้ไข : ไม่มีเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก วัน/เดือน/ปี : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาตเผยแพร่ทาง website  รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาตเผยแพร่ทาง website  Link ภายนอก : ไม่มี  หมายเหตุ : .....	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b>  (นายภาวุธ ปานเกิด) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b>  (นายทวิช เพ็งสลุค) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ นครไทย วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b>  (นางสาวมณีรัตน์ สอนเสียม) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	